

## **Việt Nam và nỗ lực trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045: Cơ hội, thách thức, và một số bài học từ các nền kinh tế thần kỳ Đông Á.**

(Vietnam and the endeavor to become a developed nation by 2045:  
Opportunities, challenges, and some lessons from the East Asia Miracle)

### **Synopsis**

Việt Nam đã có những thành công ấn tượng trong ba thập kỷ cải cách vừa qua. Đổi mới tư duy, chấp nhận kinh tế thị trường làm người dân thoát nghèo đói; Nắm bắt xu thế hội nhập, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích kinh tế tư nhân giúp tạo nên một nền kinh tế sống động. Hai động lực chủ đạo cho thành công hôm qua của Việt Nam, tuy nhiên, chưa đủ để Việt Nam có thể tạo nên một công cuộc phát triển thần kỳ trong ba thập kỷ tới.

Trong buổi trao đổi này, PGS Vũ Minh Khương sẽ trình bày những cơ hội và thách thức cùng một số bài học lớn từ các nền kinh tế thần kỳ Đông Á mà Việt Nam cần nắm bắt thấu đáo trong hoạch định chiến lược đưa đất nước thành một quốc gia phát triển vào năm 2045. Buổi trao đổi sẽ giành nhiều thời gian cho Q&A.



### **Diễn giả:**

PGS Vũ Minh Khương nghiên cứu và giảng dạy tại trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (LKYSPP), Đại học Quốc gia Singapore từ năm 2006. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của ông tập trung vào các vấn đề chính sách liên quan đến tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh quốc gia, năng suất, hội nhập, và tác động kinh tế--xã hội của công nghệ thông tin. Các bài nghiên cứu của ông đã được xuất bản trên hàng chục tạp chí uy tín quốc tế. Sau cuốn sách “The Dynamics of Economic Growth: Policy Insights from Comparative Analyses in Asia” được xuất bản tháng 11/2013, ông đang hoàn tất cuốn sách mới với tựa đề: “Toward the ASEAN Economic Community: understanding integration, structural change, and productivity performance in the World’s most dynamic region”. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng về nghiên cứu và giảng dạy tại trường LKYSPP

Trước khi về trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, TS Vũ Minh Khương đã giảng dạy tại Đại học Suffolk (Hoa Kỳ) và Đại học Keio (Nhật Bản). Con đường học thuật của ông được bắt đầu sau 20 năm trải nghiệm thực tế, từ người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam đến giám đốc doanh nghiệp và cán bộ chính phủ.

TS Vũ Minh Khương nhận bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Harvard và bằng Cử nhân (loại ưu) về toán tại Đại học Quốc gia Hà Nội.